



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น  
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งกำหนดการรับสมัครคัดเลือกระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ - วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ กลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ - วันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗ และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น ภายในวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นและมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกด้านผลงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ ได้ตรวจตามเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริง ตามที่ผู้สมัครแจ้งในใบสมัคร หากปรากฏภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หากได้รับการคัดเลือกจะไม่ได้รับการพิจารณา ให้บรรจุและแต่งตั้ง รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ จะประเมินด้านผลงาน โดยพิจารณา จากเอกสารการนำเสนอผลงานหรือรางวัลที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ภาคภูมิใจ และจะประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานและมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ภายในวัน อังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ และทางเว็บไซต์ <http://www.ska2.go.th>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางกอบขวัญ แดงบำรุง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒  
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒  
แทนประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น ในการคัดเลือกบุคคล  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗)

ลำดับที่	รหัสประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๔๒๐๐๑	นางสาวปัทมา ดิวงค์	
๒	๑๔๒๐๐๒	นายจตุพงศ์ เกิดศรี	
๓	๑๔๒๐๐๓	ว่าที่ ร.ต.หญิงเอมอร ตั้งโล่เจริญวงศ์	
๔	๑๔๒๐๐๔	นางสาวผะกานาจ สุคนธ์รัตน์	

